

Số: /KH-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 2583-KH/BCSD ngày 02/4/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/BTV ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận và chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an và Tỉnh ủy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang bị kiến thức phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất vụ việc và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Ngăn chặn, kiểm chế các vụ cháy lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

#### II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là: Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Công điện số 825/CĐ-TTg, Công điện số 21/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác PCCC... Lấy việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, đoàn

thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác PCCC và CNCH trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; thường xuyên siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp về PCCC, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng, điện, hóa chất, giao thông, nguồn nước... kịp thời khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra về công tác PCCC, nhất là đối với chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

3. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy; kỹ năng tự cứu, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy đảm bảo đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; thực chất, hiệu quả cho mỗi người dân, gia đình và các tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, khả năng ứng phó của người dân khi có cháy, nổ, tình huống sự cố, tai nạn xảy ra. Tổ chức biên soạn tài liệu và có hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhất là số người nước ngoài đến làm việc, sinh sống tại các khu, cụm công nghiệp. Chỉ đạo các kênh truyền thông, thông tin đại chúng ở địa phương cân đối, bố trí thời lượng phù hợp, ưu tiên khung giờ nhiều người theo dõi để tuyên truyền; đồng thời tích cực truyền thông về các mô hình, cách làm hay, điển hình về PCCC và CNCH để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định về công tác PCCC và CNCH; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc “buông lỏng” trong quản lý để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Đưa kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

5. Coi trọng và tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bài bản. Vì vậy, mỗi ngôi nhà ở phải có lối thoát nạn thứ hai; mỗi gia đình phải được trang bị phương tiện phòng cháy (*trang bị hệ thống báo cháy tự động đối với nhà ống, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...*), trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ (mặt nạ phòng độc; búa, rìu, kim cộng lực phá dỡ...), trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu (*bình chữa cháy xách tay...*); mỗi người phải tự tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thoát nạn và tồn tại trong điều kiện cháy. Hoạt động chữa cháy, CNCH của lực lượng chuyên nghiệp, lực lượng chuyên ngành, Đội PCCC sơ sở, đội dân phòng phải chuyên nghiệp, từng bước hiện đại.

**6.** Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nguồn lực xã hội cho việc phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, hậu cần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, trong đó tập trung nâng cao năng lực của lực lượng PCCC; củng cố các lực lượng tại khu dân cư, cơ sở; triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình quy hoạch hạ tầng PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc,...), bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở, doanh trại các đội Cảnh sát PCCC và CNCH; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy và CNCH; khuyến khích, xây dựng lực lượng tình nguyện tham gia chữa cháy.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, CNCH theo Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/9/2021 và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại Văn bản số 1324/C07-P5 ngày 31/5/2022 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về giải quyết giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

**7.** Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng trong đề xuất chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC đối với các công trình, nhất là cấp nước đô thị, các chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh và đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm “cài cắm” lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về PCCC không được gây phiền hà, khó khăn, không hợp pháp hóa sai phạm nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, nhất là khi “chuyển đổi trạng thái” phải có sự chuyển tiếp để người dân, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, khắc phục. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về PCCC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023. Xây dựng phương án, cơ chế phối hợp giữa lực lượng chuyên trách (*Công an, Quân đội...*) và các lực lượng khác trong triển khai, thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

**III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:** (*Có Phụ lục phân công nhiệm kèm theo*).

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và gửi về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh*) trước ngày **15/4/2024** để tập hợp, theo dõi. Định kỳ 6 tháng (*trước ngày 20/6*), 01 năm (*trước ngày 30/12*) báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp.

## **2. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh**

Tăng cường công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định.

**3. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm (trước 15/11) tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện./.**

### ***Nơi nhận:***

- VP Chính phủ;
- VP Bộ Công an;
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, BCA;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch tỉnh;
- UBMTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH;
- Lưu: VT,NC.Bền.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ánh dương**

## PHỤ LỤC

### Nội dung, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Giang)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Bộ Công an xây dựng Dự án Luật PCCC và CNCH đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn	Công an tỉnh	Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thực hiện khi có chỉ đạo của Bộ Công an
2	Rà soát các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.	Công an tỉnh	Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thực hiện khi có chỉ đạo của Bộ Công an
3	Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các sở, ngành, địa phương, báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương buông lỏng quản lý nhà nước về PCCC; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng	Công an tỉnh	Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
4	Tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành, tổ chức kiểm tra, rà soát đối với 100% các công trình xây dựng tạm (lán trại), cơ sở thu mua phế liệu; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng; phân loại theo từng nhóm vi phạm ( <i>trật tự xây dựng, PCCC, quản lý, sử dụng điện, quản lý, sử dụng đất</i> ).	Công an tỉnh	Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Hoàn thành trước ngày 15/02/2024

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
5	Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về ANTT; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC	Công an tỉnh	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thường xuyên
6	Tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người như: Chợ, trung tâm thương mại; nhà trẻ, trường mầm non, trường nội trú, bán trú, nhà ở chuyên đổi công năng mầm non tư thục; bệnh viện, phòng khám tư nhân; trung tâm hội nghị, cơ sở kinh doanh karaoke; cơ sở sản xuất kinh doanh, kho, xưởng... kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC	Công an tỉnh	Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo
7	Đối với các cơ sở đã rà soát theo Công điện 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho chủ cơ sở các giải pháp trước mắt để tổ chức khắc phục, đồng thời yêu cầu ký cam kết khắc phục các vi phạm, tồn tại, hạn chế với thời hạn hoàn thành cụ thể; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cơ sở không thực hiện khắc phục, làm rõ sai phạm để xử lý dứt điểm; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định; không để phát sinh mới các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Trước 30/6/2024 các cơ sở phải hoàn thành khắc phục theo các giải pháp đã cam kết	Công an tỉnh	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Hoàn thành trước 30/6/2024

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
8	<p>Đối với các công trình vi phạm về PCCC, chưa thẩm duyệt, nghiệm thu đã đưa vào sử dụng cần hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC, thực hiện thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu theo quy định; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đơn đốc việc khắc phục của cơ sở; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cơ sở không thực hiện khắc phục. Giải quyết dứt điểm toàn bộ các công trình hiện đang hoạt động mà vi phạm về PCCC, chưa thẩm duyệt, nghiệm thu hoặc phát sinh công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng</p>	<b>Công an tỉnh</b>	Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Hoàn thành trước 30/6/2024
9	<p>Đối với các công trình, cơ sở đã rà soát, tiếp tục kiểm tra, tập trung tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về PCCC; đối với những công trình hiện đang hoạt động khó có khả năng khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC. Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ cơ sở các giải pháp khắc phục các thiếu sót, vi phạm về PCCC theo quy định.</p>	<b>Công an tỉnh</b>	Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Hoàn thành trước 30/6/2024
10	<p>Tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, đảm bảo các khu vực đủ tiêu chí phải được thành lập theo hướng dẫn của Bộ Công an. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại 100% "Tổ liên gia an toàn PCCC"; tổ chức Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC.</p>	<b>Công an tỉnh</b>	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
11	Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Công an các cấp về PCCC. Thực hiện nghiêm theo đúng thủ tục, trình tự, quy định, quy trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đảm bảo công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm các hành vi tiêu cực trong công tác này. Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.	<b>Công an tỉnh</b>	Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thực hiện thường xuyên
12	Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở cho thuê trọ được xây dựng trước thời điểm Nghị định 136/NĐ-CP có hiệu lực chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC	<b>Công an tỉnh</b>	Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thực hiện thường xuyên
13	Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ chức rút kinh nghiệm các vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH	<b>Công an tỉnh</b>	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thực hiện theo Thông tư số 11/2023/TT-BCA ngày 01/3/2023 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an
14	Nghiên cứu, tham mưu với HĐND tỉnh, UBND tỉnh tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đảm bảo đầu tư trang bị tối thiểu 01 bộ trang thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên dụng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chiến đấu và một số loại phương	<b>Công an tỉnh</b>	Sở Tài Chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo



STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
	tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH phù hợp khác... Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.			
15	Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện: (1) dự án “Hiện đại hóa công tác PCCC và CNCH, tập trung hỗ trợ, trang cấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”; (2) dự án dự án “Hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ công tác, luyện tập, chiến đấu của lực lượng Công an các cấp giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030”.	Công an tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 hoàn thành tiến độ năm 2023, 2024; từ năm 2025 trở đi thực hiện đảm bảo theo tiến độ
16	Tham mưu triển khai hướng dẫn chi khen thưởng, hỗ trợ đột xuất từ Quỹ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH	Công an tỉnh	Sở Nội vụ, Sở Tài chính	Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Công an
17	Rà soát nghiên cứu đề xuất xây dựng, ban hành quy chuẩn địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC	Công an tỉnh	Các sở, ban, ngành có liên quan	Năm 2024 và các năm tiếp theo
18	Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cảnh báo cháy sớm, số hóa hồ sơ quản lý địa bàn, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý kịp thời khi cháy, nổ xảy ra	Công an tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
19	Tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH theo Thông tư số 02/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và	Công an tỉnh	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
	CNCH trong Công an nhân dân; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về công tác huấn luyện. Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.			
20	Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người như quán bar, karaoke, nhà cao tầng...; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không để phát sinh cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH.	<b>Sở Xây dựng</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
21	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp,... đồng bộ với Phương án quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	<b>Sở Xây dựng</b>	Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư	Năm 2024 và các năm tiếp theo
22	Nghiên cứu, tham mưu triển khai các tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế khi được Bộ Xây dựng ban hành; trong đó hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ vừa ở vừa kết hợp mục đích khác	<b>Sở Xây dựng</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thực hiện khi Bộ Xây dựng ban hành văn bản

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
23	Rà soát, tham gia ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực	Sở Công Thương	Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ	Theo tiến độ của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực
24	Tham mưu với UBND tỉnh rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH	Sở Công Thương	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Hoàn thành trước 30/6/2024
25	Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra an toàn điện, tiết kiệm điện (gồm chợ, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ,... có mật độ người ở cao)	Sở Công Thương	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Thường xuyên
26	Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh trong cơ sở giáo dục	Sở Giáo dục và Đào tạo	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
27	Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục	Sở Giáo dục và Đào tạo	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
28	Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc	Sở Giáo dục và Đào tạo	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Hoàn thành trước 30/6/2024

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
29	Phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 398/CD-TTg ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em.	<b>Sở Lao động – Thương binh và Xã hội</b>	Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan và các địa phương	Quý I năm 2024
30	Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng chữa cháy và CNCH phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tính chất công việc, điều kiện của đất nước, khả năng của ngân sách nhà nước và cân đối với các lực lượng khác	<b>Sở Nội vụ</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
31	Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác PCCC và CNCH theo hướng hiện đại.	<b>Sở Khoa học và Công nghệ</b>	Các sở, ngành có liên quan	Từ năm 2024 và các năm tiếp theo
32	Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ,...theo thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp Giấy phép kinh doanh	<b>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
	dịch vụ karaoke, rút giấy phép kinh doanh ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, ANTT theo kiến nghị của Công an tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền			
33	Tăng cường chỉ đạo về công tác PCCC rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng. Góp ý hoặc đề xuất xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC rừng	<b>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
34	Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc hàng năm xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung phương án phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an trong công tác PCCC và CNCH.	<b>Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
35	Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành, tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham mưu cấp có thẩm quyền duyệt cấp kinh phí thực hiện dự án “ <i>Hiện đại hóa công tác PCCC và CNCH, tập trung hỗ trợ, trang cấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030</i> ”.	<b>Sở Tài chính</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 các năm tiếp theo

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
36	Tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, dự án có liên quan đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cập nhật những nội dung liên quan trong quy hoạch tỉnh để đảm bảo tuân thủ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Quý II/2024
37	Tham mưu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư phục vụ công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công	<b>Sở Kế hoạch và Đầu tư</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
38	Nghiên cứu lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe	<b>Sở Giao thông vận tải</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
39	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo phục vụ chữa cháy. Phân đầu đến năm 2030, bảo đảm các tuyến đường giao thông đường bộ đến trung tâm cấp huyện và 30% đường giao thông đến trung tâm cấp xã đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng cháy, chữa cháy (bảo đảm chiều cao, chiều rộng thông thủy, tải trọng của đường, cầu, cống, bãi đỗ và bãi quay đầu cho xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy hoạt động).	<b>Sở Giao thông vận tải</b>	Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 đến năm 2030
40	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo từng bước mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, phố, ngõ trong các khu dân cư cũ để xe chữa cháy có thể hoạt động; giải quyết dứt điểm tình trạng các đường, phố, ngõ vào khu dân cư bị chặn bởi đường dây	<b>Sở Giao thông vận tải</b>	Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 đến năm 2030

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
	viễn thông, điện lực, các loại cọc, công, rào, barie, mái che, mái vẩy làm cản trở khả năng di chuyển của xe chữa cháy và các loại xe chuyên dụng phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.			
41	Thực hiện tốt công tác thẩm định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.	<b>Sở Tư pháp</b>	Các sở, ngành có liên quan	Năm 2024 và các năm tiếp theo
42	In ấn, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, tranh, ảnh, cẩm nang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác PCCC và CNCH	<b>Sở Tư pháp</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
43	Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
44	Chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp với Công an tỉnh định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
45	Tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về PCCC và CNCH vào các khung giờ khán giả dễ theo dõi; công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC	<b>Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
46	Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác cấp phép xây dựng đối với dự án trong các khu công nghiệp; chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về PCCC và CNCH	<b>Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh</b>	Công an tỉnh, Sở Xây dựng	Năm 2024 và các năm tiếp theo
47	Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chưa được trang bị mạng lưới trụ nước chữa cháy; chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật về PCCC khẩn trương thực hiện đảm bảo các điều kiện về PCCC, tổ chức thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định	<b>Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh</b>	Công an tỉnh	Hoàn thành trong Quý I/2024
48	Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến công tác PCCC và CNCH; đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng đối tượng, không bỏ lọt tội phạm, nhằm răn đe, nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH	<b>Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
49	Chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH đối với trụ sở làm việc và các đơn vị trực thuộc	<b>Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
50	Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH	<b>UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo



STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
51	Đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp	<b>UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
52	Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chí bình xét thi đua	<b>UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh</b>	Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã	Năm 2024 và các năm tiếp theo
53	Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đoàn viên	<b>Tỉnh Đoàn</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
54	Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn.	<b>UBND các huyện, thành phố, thị xã</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
55	Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ,... xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.	<b>UBND các huyện, thành phố, thị xã</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
56	Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát	<b>UBND các huyện, thành phố, thị xã</b>	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
57	Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng do lỗi chủ quan trên địa bàn	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
58	Bảo đảm thực hiện Quy hoạch về PCCC trên địa bàn đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
59	Quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh, Sở Tài chính	Năm 2024 và các năm tiếp theo
60	Chỉ đạo xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định của pháp luật. Tiếp tục vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, đầu tư trang bị phương tiện PCCC và CNCH phù hợp cho các hộ nghèo, cận nghèo; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết sẵn sàng chữa cháy và CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở.	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh	Hoàn thành trong năm 2024

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
61	Hàng năm tổ chức diễn tập tối thiểu 01 phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện quy mô cấp huyện tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao.	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh	Định kỳ hàng năm
62	Triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH cho người dân tối thiểu 01 lần/quý (đối với các địa phương được trang bị xe chữa cháy)	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
63	Bố trí kinh phí để mua sắm xe chữa cháy và các thiết bị chữa cháy và CNCH hiện đại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa phương; thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao trong Dự án “Hiện đại hóa công tác PCCC và CNCH, tập trung hỗ trợ, trang cấp cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và lực lượng dân phòng giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”.	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Sở Tài chính, Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
64	Tổ chức rà soát, xây dựng phương án, tổng hợp kinh phí, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khắc phục những tồn tại, thiếu sót không đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC trong quá trình đầu tư xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục, trụ sở cơ quan nhà nước... thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo	Hoàn thành trước 30/6/2024
65	Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và xã hội	Năm 2024 và các năm tiếp theo
66	Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn theo đúng quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Công an tỉnh	Thường xuyên

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
67	Xây dựng kế hoạch, lộ trình và đầu tư kinh phí cụ thể để xây dựng các trụ nước chữa cháy, bến, bể nước chữa cháy tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã, tại các khu dân cư có nhiều người thuê trọ, khu dân cư có ngõ nhỏ, hẹp trên 200m mà xe chữa cháy không thể tiếp cận,... Chấn chỉnh, xóa bỏ tình trạng người dân họp chợ, bày bán hàng hóa, để vật liệu, trông giữ xe lấn chiếm khu vực trụ nước, bến, bãi lấy nước phục vụ chữa cháy; sửa chữa, khắc phục tình trạng các trụ nước bị hỏng, không đảm bảo áp lực...	<b>UBND các huyện, thành phố, thị xã</b>	Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo
68	Tập trung rà soát, yêu cầu tháo dỡ các cột trụ, barie, chướng ngại vật...trên tuyến phố, ngõ nhỏ; kiến nghị các cơ quan quản lý hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông có giải pháp khắc phục đối với những tuyến phố có hệ thống dây dẫn điện, cáp viễn thông không đảm bảo chiều cao thông thủy trên 4,5m gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, tiếp cận đám cháy của xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng khác	<b>UBND các huyện, thành phố, thị xã</b>	Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh	Năm 2024 và các năm tiếp theo